

### ĐIỆN LỰC THÁI THỤY

## Chung tay xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Điện lực Thái Thụy đã có nhiều cố gắng thực hiện tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đưa Thái Thụy trở thành huyện nông thôn mới.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Thụy Dũng đã nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông, bảo đảm đạt chuẩn theo tiêu chí số 2 về giao thông. Tuy nhiên, khi thực hiện việc mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, có rất nhiều cột điện cũ nằm giữa lòng đường, cản đi dãi để bảo đảm an toàn giao thông. Theo quy định thì các địa phương phải chủ động bố trí nhân lực, vật tư, phối hợp với ngành điện dịch chuyển các cột điện. Tuy nhiên, với số lượng cột điện phải di dời nhiều buộc xã phải bố trí kinh phí khá lớn trong khi nguồn lực xây dựng NTM của địa phương lại có hạn.



Điện lực Thái Thụy nâng cấp hệ thống đường dây.

Để giải quyết những khó khăn và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tuyến đường trên địa bàn xã, Điện lực Thái Thụy đã phối hợp địa phương lên phương án di dời, dự trù kinh phí đồng thời tranh thủ các nguồn vốn đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp lưới điện để dịch chuyển 150 cột điện nằm giữa lòng đường và cũ, hỏng, thay thế gần 3km

đường dây dẫn lưới điện hạ thế nằm trên địa bàn xã Thụy Dũng với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Qua đó giúp xã Thụy Dũng sớm hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông và đạt chuẩn xã NTM trong năm 2019 đồng thời bảo đảm việc vận hành lưới điện hiệu quả, an toàn phục vụ người dân địa phương.

Ngoài xã Thụy Dũng còn rất nhiều xã trong huyện được Điện lực Thái Thụy phối hợp dịch chuyển cột điện để làm đường giao thông như Thái Thuấn 20 cột, Thái Nguyên 15 cột, Thụy Quỳnh 20 cột... Theo thống kê của Điện lực Thái Thụy, tính đến tháng 11/2019, đơn vị đã phối hợp với các xã, thị trấn

trong huyện dịch chuyển được hơn 1.000 cột điện để làm đường giao thông. Giai đoạn 2003 - 2009, sau khi từng bước tiếp nhận lưới điện trung, cao thế trong huyện và lưới điện hạ thế các xã, thị trấn, Điện lực Thái Thụy đã không ngừng cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống lưới điện trên địa bàn, bảo đảm đáp ứng

đủ, kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất, sinh hoạt và vận hành an toàn, ổn định lưới điện khu vực nông thôn. Năm 2014 nâng cấp đường dây trung thế 10kV lên 35kV với tổng chiều dài hơn 100km, tổng vốn đầu tư 14 tỷ đồng để bảo đảm vận hành lưới điện ổn định cho các xã khu vực phía Nam huyện. Năm 2015 xây dựng đường dây cao thế 110kV từ Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 về thị trấn Diêm Điền với tổng chiều dài 6km để cấp điện cho trạm biến áp 110kV Thái Thụy. Đồng thời, nâng dung lượng của trạm biến áp 110kV Thái Thụy lên 88MVA, cao gấp 3 lần so với trước. Đây là trạm cấp điện cho toàn huyện và có thể hỗ trợ cấp điện cho huyện Tiền Hải và huyện Đông Hưng... Ngoài ra, từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, toàn bộ hệ thống lưới điện hạ thế của 15 HTX dịch vụ điện năng còn lại trong huyện được bàn giao cho Điện lực Thái Thụy quản lý, khai thác. Điện lực Thái Thụy đã đầu tư trung bình gần 1 tỷ đồng/xã để cải tạo, nâng cấp lưới điện hạ thế nông thôn theo quy chuẩn, lắp đặt thêm các trạm biến áp chống quá tải, bổ sung, thay mới dây dẫn, giảm tổn thất điện năng, giúp các hộ dân được sử dụng điện bảo đảm chất lượng, an toàn, ổn định, được mua điện theo giá quy định của Chính phủ và sử dụng các dịch vụ khách hàng do Điện lực Thái Thụy cung cấp.

Đến tháng 11/2019, toàn huyện Thái Thụy có 560 trạm biến áp, tổng công suất 161.405 kVA, 350km đường dây trung thế, gần 1.000km đường dây hạ thế. 100% xã trong huyện có hệ thống điện nông thôn đạt chuẩn, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Trên 95.000 hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Các công trình điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp đầu tư liên xã bảo đảm đồng bộ, đạt thông số kỹ thuật, an toàn trong vận hành theo tiêu chí số 4 về điện nông thôn trong xây dựng NTM. Theo ông Bùi Xuân Tuấn, Giám đốc Điện lực Thái Thụy: Những năm gần đây, do nhu cầu sinh hoạt và hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện được đơn vị đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển, bảo đảm nguồn cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt của người dân và sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp. Từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và xây dựng Thái Thụy trở thành huyện NTM.

TRẦN TUẤN

### Tăng mức cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên

(chinhphu.vn) Từ ngày 1/12/2019, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên (HSSV) sẽ tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV lên 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV.

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1656/QĐ-TTg điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV. Theo đó, mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ ngày 15/6/2017 thì mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 1 triệu đồng/tháng/HSSV.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12/2019, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành.



Ảnh minh họa

### BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công bố sách giáo khoa lớp 1 mới

(vtv.vn) Chiều 22/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa và quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau 2 vòng thẩm định, có 38/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 9 môn học/hoạt động giáo dục tương đương 77,7% được đánh giá mức đạt. Có 11/49 bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 6 môn học/hoạt động giáo dục tương đương 22,3% được đánh giá ở mức không đạt.

Sau khi tiếp nhận các bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 được hội đồng thẩm định đánh giá ở mức đạt, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành các bước rà soát, kiểm tra cuối cùng về các nội dung liên quan đến tính pháp lý đối với sách giáo khoa để trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Ngày 21/11/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định 4507/QĐ-BGDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, có 32 sách giáo khoa của 8 môn học và hoạt động giáo dục được phê duyệt trong lần này.



Ảnh minh họa

## “Hoa nở trên đất bạc”

Với khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương, dang viên, cựu chiến binh Bùi Văn Bốn, thôn Kiến Xá, xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) đã mạnh dạn nhận thầu 3ha đất hoang ven đê để làm trang trại. Vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giờ đây “hoa đã nở trên đất

bạc” khi mỗi năm trang trại của ông thu về gần 1 tỷ đồng.

Ngôi nhà nhỏ của ông Bốn nằm nép mình bên sườn đê giữa màu xanh bát ngát của cỏ cây. Đây là nơi hai vợ chồng ông ở hàng ngày để trông coi trang trại của gia đình. Ông kể: Hai vợ chồng ra đây lập

ng nghiệp cách đây 15 năm. Ngày đó, chỗ này chỉ là một bãi đất cát trống hươu trống hoác. Với 20 triệu đồng tiền vốn ban đầu, ông đầu tư nuôi hơn 1.600 con gia cầm với hy vọng nhanh thu được tiền để tiếp tục đầu tư. Nhưng gần đến kỳ xuất bán, toàn bộ đàn gia cầm bị dịch bệnh. Chỉ trong

mấy ngày, ông mất trắng toàn bộ tiền vốn và công sức bỏ ra bấy lâu. Song với ý chí, quyết tâm vượt khó của người dân miền, người lính cựu, ông Bốn không bỏ cuộc. Không còn vốn, ông nhận nợ số 5.000m<sup>3</sup> đất ở sống gần trạm bơm để lấy về trồng trọt. Sau khi cải tạo đất, ông trồng cây màu. Mặc dù tiền bán hoa màu được ít song ông “tích tiểu thành đại”. Năm 2005, với hơn 20 triệu đồng tích góp được, ông mua cặp bò giống đầu tiên. Sau đó ông nhân giống và mua thêm về nuôi. Dần dần số lượng bò trong trang trại tăng lên theo cấp số nhân. Lúc cao điểm, số lượng bò trong trang trại là 63 con, cả bò thương phẩm và bò sinh sản. Trung bình mỗi năm ông xuất bán 30 con, thu về hơn 300 triệu đồng. Theo ông Bốn, chăn nuôi bò có rất nhiều lợi thế so với chăn nuôi gia cầm và nuôi lợn vì ít dịch bệnh; thức ăn đơn giản, tận dụng được nhiều phụ phẩm từ nông nghiệp. Mỗi năm gia đình ông tiêm phòng 2 lượt cho đàn bò, một mũi phòng bệnh lở mồm long móng, một mũi phòng bệnh tụ huyết trùng. Nhìn chung, chi phí vật chất

cho nuôi bò thấp mà cho hiệu quả kinh tế cao.

Để có thức ăn cho bò, ông Bốn trồng gần 1ha cỏ voi. Ngày mùa, ông đi thu mua rơm của các gia đình về phơi khô, tích trữ làm thức ăn cho bò. Ngoài ra ông còn cho bò ăn thêm ngô hạt ủ men vi sinh. Điện tích còn lại của trang trại, ông đầu tư đào ao nuôi các loại cá truyền thống (khoảng 1ha) và trồng rau màu (các loại dưa, bí xanh, chuối...) và xây chuồng trại nuôi gà. Mỗi năm ông xuất bán khoảng 4 tấn cá, hơn 1.000 con gà thịt. Cùng với tiền bán bò, bán rau màu các loại, mỗi năm trang trại của ông Bốn thu về gần 1 tỷ đồng. Hiện tại, trang trại của ông tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, chủ yếu là những người trung tuổi tận dụng thời gian nông nhàn. Bà Phạm Thị Vui, 54 tuổi, thôn Kiến Xá, xã Nguyễn Xá cho biết: Tôi làm việc cho gia đình ông Bốn hơn 10 năm nay. Tiền công hàng tháng của tôi là 3 triệu đồng. Trước đây thu nhập của gia đình chủ yếu từ trồng lúa nên rất thấp, làm cho ông Bốn cũng là làm nông nghiệp nhưng thu nhập cao hơn.

Công việc cũng không quá vất vả. Hiện tại toàn bộ diện tích trồng cỏ voi ông Bốn đều đặt hệ thống ống bat để tưới nước nhằm tiết kiệm nhân công. Các chất thải từ vật nuôi đều được xử lý theo công nghệ hầm biogas, phần bã sau đó sẽ dùng làm phân bón cho cây trồng. Theo ông Bốn, dù chăn nuôi nhỏ hay lớn thì đều phải chú trọng tới công tác bảo vệ môi trường. Chất thải của vật nuôi được xử lý cẩn thận sẽ giữ cho không khí thoáng đãng, không bị ô nhiễm và không ảnh hưởng đến các gia đình ở vùng lân cận.

Nhận xét về mô hình phát triển kinh tế của dang viên, cựu chiến binh Bùi Văn Bốn, ông Bùi Ngọc Nam, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nguyễn Xá cho biết: Từ hai bàn tay trắng, với ý chí, quyết tâm vượt khó, ông Bốn đã có những bước đi mạnh dạn trong phát triển kinh tế, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đây là nhân tố rất tích cực và chúng tôi mong nhiều trong thời gian tới nhiều hội viên sẽ học tập, làm theo để nâng cao thu nhập cho gia đình, làm giàu cho quê hương.

ANH ĐÀO



Trang trại của ông Bốn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

## Cô Lua yêu nghề, mến trẻ

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, tâm huyết với nghề, cô giáo Vũ Thị Lua, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Xá (Đông Hưng) trở thành tấm gương sáng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

Đến Trường Mầm non Đông Xá, thấy cơ ngơi khang trang, sạch đẹp, mới được đưa vào sử dụng với đầy đủ trang thiết bị phục vụ việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ mới thấu hiểu tâm huyết, nỗ lực của cô Lua và đội ngũ giáo viên ở đây. Sinh ra và lớn lên tại xã Đông Xá, sau khi học xong Đại học Sư phạm cô Lua về công tác tại Trường Mầm non Đông Xá. Năm 2014, cô được tin nhiệm giao nhiệm vụ Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. Nhận nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn: cô giáo và học sinh phải dạy và học ở 3 điểm trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị đều thiếu, tỷ lệ học đông

trẻ đến trường thấp... song cô không nản chí. Ngược lại, cô càng miệt mài, say sưa tìm tòi, học hỏi cùng Chi bộ, Ban Giám hiệu xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tạo mọi điều kiện để cán bộ, giáo viên phát huy tốt năng lực, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Cô Lua cho biết: 100% giáo viên của Trường là nữ, nhiều cô có con nhỏ nên tôi thường xuyên quan tâm, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình, cùng Ban Giám hiệu bàn bạc, thống nhất phân công nhiệm vụ đúng năng lực, sở trường của từng cô nên các cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cô Lua còn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng ngôi trường mới tập trung đồng thời làm tốt công tác xã hội hóa tài nguyên lực hoàn thiện cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ, đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia mức độ II. Thời gian qua, Trường Mầm non Đông Xá đã huy động được 400 triệu đồng, 15 ghế đá, 11 bộ đồ chơi ngoài trời, 224 đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và nhiều đầu sách, tài liệu phục vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Cô Lua phát động mỗi giáo viên làm 1 bộ đồ dùng, đồ chơi/năm giúp

trẻ tiếp thu bài học nhanh hơn, thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm để trẻ được chơi mà học, học mà chơi. Ngoài ra, cô Lua còn giao cho các cô nuôi tận dụng các khoảng đất trống trong khuôn viên trường trồng các loại rau, củ để có rau, củ sạch cải thiện bữa ăn cho trẻ. Nhập thực phẩm luôn bảo đảm tiêu chuẩn. Nhờ vậy, tỷ lệ trẻ đến trường ngày càng tăng, 100% trẻ ăn bán trú tại trường, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng vừa và thấp chỉ độ 1 giảm dần, không có trẻ suy dinh dưỡng nặng hoặc thấp còi độ 2. Trong các năm học, 100% trẻ được bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần. Anh Phí Văn Lực, phụ huynh cháu Phí Thị Kim Chi, lớp 4 tuổi C phấn khởi cho biết: Lần nào đưa con đến trường tôi cũng thấy các cô giáo rất nhiệt tình với công việc, tận tình chăm sóc, nuôi dạy các cháu, đặc biệt là cô hiệu trưởng rất trách nhiệm, tâm huyết, yêu trẻ.

Chất lượng các bữa ăn bảo đảm vệ sinh, đúng đủ các món theo thực đơn lên sẵn từ đầu tuần nên tôi rất yên tâm khi gửi con vào trường. Hiện nay, 100% cán bộ, giáo viên của Trường Mầm non Đông Xá đạt trình độ chuẩn, trong đó tỷ lệ cán bộ, giáo viên đạt trình độ trên chuẩn là 99%. Chi bộ nhà trường có 15 đảng viên, các đảng viên luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; 100% đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, Chi bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Cô Lua tâm sự: Điều quan trọng nhất để nhà trường phát triển, luôn trong top đầu cấp mầm non của huyện là luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục trẻ để các cháu được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, bản thân tôi cùng tập thể giáo viên luôn nỗ lực, cố gắng để đổi mới bài giảng phù hợp. Cá nhân tôi cũng tự rèn luyện, tự học

tập mỗi ngày để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý. Nhiều năm liền, cô Lua đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen. Cô giáo Nguyễn Thị Lan, Tổ trưởng Tổ nhà trẻ

nhận xét: Cô Lua là người có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, sáng tạo, tâm huyết. Cô luôn gương mẫu đi đầu, công khai, minh bạch, phát huy dân chủ trong mọi việc làm nên tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, xây dựng nhà trường

ngày càng phát triển. Những cố gắng, niềm say mê, lòng nhiệt tình của một người Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng như cô Lua thực sự là tấm gương sáng để cán bộ, giáo viên học tập và noi theo.

THU HIỀN



Yêu nghề, mến trẻ, cô giáo Vũ Thị Lua là tấm gương sáng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.